

UBND HUYỆN GIA LÂM
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 99 /CV-GD&ĐT
V/v vận động các đơn vị, cá nhân
hưởng ứng chương trình
“Máy tính cho em ”

Gia Lâm, ngày 24 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trên địa bàn huyện

Trước diễn biến phức tạp và kéo dài của dịch bệnh Covid-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai dạy học trực tuyến và dạy học trên truyền hình giúp các em học sinh “Tạm dừng đến trường, không dừng học”. Tuy nhiên, vẫn còn một số học sinh không có phương tiện cần thiết để tham gia học trực tuyến trong mùa dịch, trong mùa ôn thi cuối các cấp học (điện thoại thông minh, ipad, máy tính...), nhất là đối với những học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Với phương châm “Trong bất cứ hoàn cảnh nào, không để học sinh bị bỏ lại phía sau”, Phòng Giáo dục và Đào tạo kêu gọi các đơn vị, các cá nhân trong và ngoài ngành giáo dục hưởng ứng chương trình “Máy tính cho em” nhằm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang thiếu điều kiện học tập, đặc biệt là các em học sinh lớp 9, lớp 12.

Các đơn vị và cá nhân có thể ủng hộ bằng nhiều hình thức như ủng hộ các thiết bị như: máy tính, điện thoại thông minh, ipad, tivi... (thiết bị mới hoặc đã qua sử dụng).

Để chương trình đạt được hiệu quả, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các trường MN, TH, THCS trên địa bàn huyện triển khai các nội dung sau:

Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh, các đơn vị, cá nhân hưởng ứng đóng góp, tham gia chương trình “Máy tính cho em” trên tinh thần tự nguyện.

Khuyến khích các đơn vị phát động và hỗ trợ trực tiếp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại đơn vị, địa bàn.

Khi tổ chức hoạt động hỗ trợ, các đơn vị báo cáo kết quả về phòng Giáo dục và Đào tạo qua địa chỉ email: diep-gl@hanoiedu.vn để tổng hợp và tuyên truyền trong toàn Ngành.

Rà soát, lập danh sách các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa có thiết bị để tham gia học trực tuyến, học trên truyền hình (ưu tiên cho các em học sinh lớp 9, lớp 12) và gửi danh sách về Phòng Giáo dục và Đào tạo **trước ngày 28/4/2020** (địa chỉ email: diep-gl@hanoiedu.vn).

Tiếp nhận các thiết bị, phương tiện do các tập thể, cá nhân thuộc địa bàn, đơn vị



ủng hộ (nếu có) chuyển về Phòng Giáo dục và Đào tạo **trước ngày 28/4/2020** (đ/c
Điệp nhận) để phối hợp với Công đoàn Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
tặng cho các học sinh trên địa bàn thành phố có hoàn cảnh khó khăn

Phòng Giáo dục và Đào tạo rất mong các đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành
tích cực tham gia ủng hộ chương trình “*Máy tính cho em*” để thiết thực giúp đỡ các
em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện, thành phố Hà Nội có
điều kiện tham gia học tập.

Nơi nhận:

- Như kính gửi; để thực hiện
- Lưu: VP.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Lê Thị Thúy Hồng

